



อนุฯ สื่อ วุฒิสภา เชิญหน่วยงานรัฐร่วมหารือ กรณีผลสำรวจความคิดเห็น ทางการเมืองและเศรษฐกิจจากโพลต่างๆ ที่ออกมาไม่สอดคล้องกัน

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้มีการประชุมเชิงวิชาการกรณีผลสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองและเศรษฐกิจจากแบบสำรวจความคิดเห็น (Polls) ที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ได้มีการตั้งเป้าหมาย ไว้ว่า “การกำหนดมาตรฐานงานวิจัยที่เผยแพร่สาธารณะ ควรมีความเที่ยงตรง เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถพิสูจน์และอ้างอิงได้” โดยทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมหารือ ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)



นายนิพนธ์ นาคสมภพ
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ



ผอ. อัญชลีชา โตกิจกล้าวัฒน์
กองมาตรฐานงานวิจัย

รอง ผอ.ปาริชาติ ว่องโว
กองมาตรฐานงานวิจัย

พศ.ดร. อมรรักษ์ เจริญชิตธสม

นางสาวกฤษณา จิรวรรณสถิตย์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระในการพิจารณา ในการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกรณีผลสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองและเศรษฐกิจของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ผลสำรวจไม่สอดคล้องกัน

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ ฝ่าย มาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรฐานงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต้องมีความเที่ยงตรง เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถพิสูจน์และอ้างอิงได้ โดยเห็นว่า ก่อนการเผยแพร่ผลสำรวจ สื่อมวลชนควรตรวจสอบระเบียบวิธีวิจัยและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพื่อถ่วงดุลไม่ให้ผู้รับสื่อเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีความเห็นพ้องร่วมกันว่า ควรให้มีการกำหนดมาตรฐานงานวิจัยและมีองค์คณะกำกับจริยธรรมกันเอง โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะรับไปร่างมาตรฐานการวิจัยที่เป็นงานวิชาการ เนื่องจากการเผยแพร่งานวิชาการได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

สำหรับการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ธนาคารกลีกรไทย (ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ)